



๑๒ สิงหาคม
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ปวงประชาชื่นชมนิยามยิ่ง
ศิลปกรรมของไทยให้วัฒนา
ศิลปอาชีพสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์
น้อมจงรักภักดีให้ไทยนิยาม

ถ้วนทุกสิ่งสร้างสรรค์ทรงคุณค่า
ทรงนำพาฟ้าไทยให้ได้ชม
ทั่วแผ่นดินภูมิประชาคุณค่าสม
กราบบังคมขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

ชุดที่ 65 ประจำปี 2567 ฉบับเดือน สิงหาคม 2567
www.nbtccoop.com



สหกรณ์ครูนนทบุรี

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ





**สวัสดิ์ครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณนที จำกัด ที่เคารพทุกท่าน**

วารสารฉบับเดือนสิงหาคม 2567 ฉบับนี้มีสาระที่
น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง อาทิ **คอลัมน์ "ประธานแถลง"**
ท่านประธานฯ ได้กล่าวเชิญชวนสมาชิกที่ประสงค์เข้ามาช่วยงาน
สหกรณ์ฯ ให้สมัครเข้ามาเป็น "ผู้แทนสมาชิก" ไว้อย่างน่าสนใจ
และในทุกคอลัมน์ล้วนน่าติดตามอย่างยิ่งครับ

ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน สหกรณ์ฯ ของเราเกิด
จากความเชื่อร่วมกันที่ว่า **"การช่วยตนเอง และการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ จะนำไปสู่การกินดี อยู่ดี
มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม"**

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับอุดมการณ์ดังกล่าว จึงขอ
นำเสนอ "หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม" เพื่อท่านสมาชิกได้นำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับ
ตนเอง ซึ่งเรื่องนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ให้คำแนะนำไว้ สรุปได้ดังนี้

1. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ควรกำหนดให้เหมาะสม
กับความต้องการของสมาชิก ความสามารถในการชำระหนี้ของ
สมาชิกและไม่กระตุ้นให้สมาชิกก่อหนี้เกินควร
2. การประชาสัมพันธ์ ต้องมีการอธิบายรายละเอียด
บริการเงินกู้ให้สมาชิกรับทราบและเข้าใจโดยง่าย โดยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งสำคัญ
3. การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ต้องดูแลให้สมาชิกได้
รับข้อมูลสำคัญครบถ้วน ไม่เกินจริง ไม่บิดเบือน และไม่
ถูกกระตุ้นให้ก่อหนี้เกินควร
4. ต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของ
สมาชิกผู้กู้ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมภาระหนี้ทั้งหมดและค่านึง
ถึงเงินเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ โดยควรต้องพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ ดังนี้

- (1) เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- (2) ความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้

- (3) พฤติกรรมทางการเงินของผู้กู้
- (4) กำหนดงวดชำระหนี้ระยะยาว ควรกำหนดให้
ชำระหนี้งวดสุดท้ายให้แล้วเสร็จ ก่อนสมาชิกมีอายุครบ 75 ปี
- (5) เงินเหลือสุทธิ หลังจากหักชำระหนี้ของผู้กู้ควรมี
เงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตลอดอายุสัญญา

นอกจากนี้ สหกรณ์ต้องส่งเสริมวินัยและการบริหาร
จัดการทางการเงินในระหว่างเป็นหนี้ การให้ความช่วยเหลือ
สมาชิกผู้กู้ที่มีปัญหาหนี้เรื้อรัง ให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้กู้ที่มี
ปัญหาการชำระหนี้ต้องเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ที่สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้โดย
เร็วและหากต้องมีการดำเนินการตามกฎหมาย ต้องแจ้งสิทธิ์และ
ข้อมูลสำคัญให้สมาชิกได้รับทราบอย่างครบถ้วน ตลอดจนเปิด
โอกาสให้สมาชิกผู้กู้ได้ไกล่เกลี่ยปัญหานี้

หวังว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์แก่สมาชิก
สหกรณ์ฯ ในการเข้าใช้บริการทางการเงินกับสหกรณ์ฯ เพราะ
เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการ
ใช้บริการและเพื่อให้ได้การบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรมแก่
สมาชิกทุกท่านครับ

นายโชคดี วิทเคิร

รองประธานกรรมการคนที่ 2



ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม 2567




นายบรรณ โหลหัง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
เป็นประธานเปิดการอบรม และเสวนาโครงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด
โดยมี คุณอรุณี วงศ์ราเชน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของศูนย์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
ในการจัดอบรมและเสวนาในครั้งนี้ ให้กับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ
เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้นและเป็นการลด หรือหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่อาจสร้างความเสียหาย
ให้กับสหกรณ์ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจนเป็นไปตาม
นโยบายแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 และแนวทางในการควบคุมภายใน
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด





สวัสดิ์ศรีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ครุฑนทบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

กระผม กลับมาพบกับท่านสมาชิกฯ อีกครั้ง ในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งถือเป็นเดือนที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย ทั้งในแง่ของการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาฯ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และยังเป็น "วันแม่" ที่พวกเราจะได้แสดงความรักและความกตัญญูต่อแม่ เช่น การมอบดอกมะลิ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์และความรักที่ไม่มีเงื่อนไข กระผมขอร่วมกราบความเป็นแม่ของทุกๆ ท่าน ด้วยนะครับ

กระผมขอแถลงความคืบหน้าของการดำเนินการให้เช่าที่ดิน เพื่อสร้างอาคารสำนักงานสมาคมฯ ปกป้องกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาว่า ขณะนี้ได้มีการจัดทำร่างสัญญาเช่าที่ดินของสหกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดสัญญาเช่า 30 ปี อัตราเช่าปีละ 3,000 บาท เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่าตามสัญญา กรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะตกเป็นของสหกรณ์ฯ ของเราทั้งหมดครับ รายละเอียดต่างๆ ในสัญญา กระผมมีอาจกล่าวได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่กระผมอยากจะบอกคือ ผลดีของการดำเนินการครั้งนี้ต่อไปทั้งสหกรณ์ฯ และทั้งสมาคมฯ จะมีความคล่องตัวในการบริหารงานและการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับ

ประเด็นที่กระผมอยากจะแถลงต่อไปก็คือ เรื่องการสรรหาผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด ประจำปี 2568-2569 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 นี้

ก่อนอื่นผมต้องขอชื่นชมและชมเชยท่านผู้แทนสมาชิกชุดที่ทำหน้าที่อยู่ในปัจจุบันนี้ทุกท่านครับ ที่ท่านทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม ดังจะเห็นได้จากการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ผ่านมามีทุกท่านได้ให้ความร่วมมือในการประชุมเป็นอย่างดี ทุกท่านได้มีการศึกษาวาระการประชุมมาล่วงหน้า ทำให้การประชุมมีความคล่องตัวและมีคุณภาพบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี

ดังนั้น ท่านที่ทำหน้าที่เป็นผู้แทนมาแล้ว 1 สมัย อยากให้ท่านสมัครเป็นผู้แทนทำหน้าที่ต่อเนื่องกันไปอีกสมัยหนึ่งกันทุกคนนะครับ



ถึงอย่างไร ก็ย่อมต้องมีผู้แทนสมาชิกอีกจำนวนหนึ่งครบวาระไป กระผมจึงขอให้ความสำคัญกับผู้แทนที่จะเข้ามาใหม่เป็นพิเศษ เพราะผู้แทนสหกรณ์ฯ มีความสำคัญมาก เนื่องจากจะต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างมาก อาทิ ช่วยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างสมาชิก และคณะกรรมการบริหารของสหกรณ์ โดยนำข้อเสนอแนะปัญหาหรือความต้องการของสมาชิกมาสื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการ เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนากิจการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ท่านผู้แทนยังมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของสหกรณ์ ให้สมาชิกได้รับทราบรวมถึงการส่งเสริมให้สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางสหกรณ์ได้จัดขึ้น

บทบาทที่สำคัญที่สุดอีกประการหนึ่งก็คือ ท่านต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ เพราะผู้แทนสมาชิกจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่ และตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย และแผนงานของสหกรณ์ฯ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับความต้องการและประโยชน์ของสมาชิกเป็นสำคัญ

โดยรวมแล้วผู้แทนสมาชิกต้องทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงและสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง

กระผมจึงขอเชิญชวนให้สมาชิกทุกท่าน ที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาช่วยเหลือกิจการของสหกรณ์ฯ ได้ช่วยกันสมัครเข้ามาเป็นผู้แทนกันมากๆ นะครับ พบกันใหม่ฉบับหน้า ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ

นายรณรงค์ ไหลหรั่ง
ประธาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด

คุยกับผู้จัดการ

โทร. 081-4562837



สวัสดิ์ครบสมาชิกทุกท่าน เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่ง “วันแม่แห่งชาติ” พวกเราในฐานะพสกนิกรขอถวายพระพรขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทย ซึ่งสหกรณ์ได้จัดงานพุ่ม และพระบรมสาทิสลักษณ์ไว้เพื่อให้สมาชิกของเราถวายพระพร

ในส่วนสหกรณ์ ได้ผ่านมาแล้วถึง 3 ไตรมาส สำหรับบัญชี 2567 ซึ่งผลกำไรในรอบ 8 เดือน คำนวณถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สหกรณ์มีกำไร 170,951,283.01 บาท ก็นับว่าผลประกอบการอยู่ในระดับน่าพึงพอใจ และสมาชิกก็สามารถใช้บริการเงินกู้ และเงินฝากได้อย่างกระชับฉับไวตามแต่ละประเภทของเงินกู้ซึ่งการลงทุนของคณะอนุกรรมการลงทุนในปีนี้จะดูอัตราผลตอบแทน และความมั่นคงของหน่วยงาน หรือองค์กรที่จะไปลงทุน มีการวิเคราะห์ห้งการเงินอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหน้าครับ

ข้อบังคับของสมาชิกที่มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดชลบุรี ได้ส่งไปให้สหกรณ์จังหวัดตรวจสอบแล้ว ถ้าไม่ขัดถึงหลักกฎหมาย สหกรณ์จังหวัดก็จะรีบจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับซึ่งในปีนี้มีผลประโยชน์ ตกกับสมาชิกมากครับสำหรับผู้ส่งชำระดอกเบี้ยระหว่างบัญชีไม่ครบ แต่ถ้ารวบรวมและนำมาชำระให้ภายใน 31 ตุลาคม 2567 ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเฉลี่ยคืนนับเป็นเรื่องที่ดี และเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกทุกท่าน

ในภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้ ผมได้ติดตามและฟังข่าวมาจากด้านอื่นๆ ซึ่งให้คำแนะนำว่า

1. ควรเก็บเงินสดให้มากที่สุด และต้องปลอดภัย
2. ห้ามลาออกจากงานประจำที่ทำอยู่ เพราะงานใหม่หายากและความมั่นคงน้อย
3. ชื่อของใช้ที่จำเป็นเท่านั้น ของเก่าที่มีอยู่ให้ใช้ไปก่อน ต้องเก็บเงินไว้ให้มากที่สุด

4. การดูแลสุขภาพอย่าให้เจ็บป่วย เพราะถ้าคนในครอบครัวเจ็บป่วยจะเป็นรอยรั่วของรายได้ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปและน้ำตาล

5. ควบคุมอารมณ์ให้ดีระดับระคองความสัมพันธ์ในครอบครัวให้เหนียวแน่น เพราะในปัจจุบันรายจ่ายแซงรายได้

6. อย่าลงทุนใช้เงินเยอะเพราะอาจจะเกิดความเสียหายและเรียกคืนยาก

ผมเห็นว่ามีประโยชน์ และอาจเตือนสติเรื่องการใช้จ่าย และควบคุมอารมณ์ ความสัมพันธ์ในครอบครัวทำให้เป็นบ้านครับแล้วความสุขจะตามมา

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

นายมานัส บรรจงใหม่

กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ต่อจากหน้า 7

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2567 นายนรากร ไหลหรั่ง และนายมานัส บรรจงใหม่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (ชสอค.) เพื่อรับทราบและผลการดำเนินงาน สิ้นสุดปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมอารีญา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 30-2 สิงหาคม 2567 นางพุลมาศ ทับเกร็ด กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการชั้นกลาง รุ่นที่ 1 เพื่อยกระดับความรู้ทักษะสู่การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการมีอาชีพ จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับภาควิชาสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมมารวยการ์เด็น กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2567 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด และผู้จัดการเข้าร่วมประชุมสมาคมอาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับทราบถึงประโยชน์การสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกวิชาชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่มั่นคงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และพัฒนาคุณภาพต่อสมาชิกประกอบกับสมาคมได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน ณ อาคารสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จังหวัดนนทบุรี

มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการกู้เงินจากสหกรณ์ฯ สำหรับสมาชิกสังกัดสถานศึกษาเอกชน พนักงานราชการและอัตราจ้างทุกสังกัด เรียนท่านสมาชิกดังกล่าวท่านไปศึกษาที่สหกรณ์ลงประกาศไว้ตามหัวเรื่องข้างบนนะครับ มันเป็นสิทธิประโยชน์ของท่าน ผมลงในคอลัมน์นี้ไม่พอครับ รายละเอียดมีมากพอสมควร เป็นห่วงครับโชคดีมีเงินใช้ “บุญรักษา” สวัสดิ์ครับ

นายณรงค์ ไผ่รอด
กรรมการ

รายงาน
จากห้องประชุม
โทร. 084-0861739



สวัสดิ์คะ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ที่เคารพทุกท่าน ในเดือนที่เป็นข้อมูลหลังการประชุมในเดือนกรกฎาคม 2567 มีเรื่องต่างๆ ในการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ซึ่งกิจกรรมหลักของสหกรณ์ฯ คือ การให้สินเชื่อกับสมาชิก

การให้สินเชื่อกับสมาชิก มีนโยบายรัฐบาลให้การปล่อยสินเชื่อกับสมาชิก ให้สมาชิกมีเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ซึ่งถ้าสมาชิกมีเงินคงเหลือร้อยละ 30 เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสารหลักฐานตามขั้นตอนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกต่อไปค่ะ

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2567 ผู้แทนสมาชิกครบวาระ สหกรณ์ฯ ต้องดำเนินการสรรหาผู้แทนสมาชิกใหม่ ผู้แทนสมาชิกอยู่ในวาระได้ 2 วาระ วาระละ 2 ปี เป็นผู้แทนสมาชิกได้ 4 ปีคะ สมาชิกสหกรณ์ 20 คน มีผู้แทนได้ 1 คน โรงเรียน และหน่วยงานทางการศึกษาถ้ามีสมาชิกไม่ถึง 20 คน จะได้ผู้แทนสมาชิก 1 ท่านทุกสังกัด ประเภทสมาชิกมีดังนี้

1. สมาชิกสังกัดบ้านอายุ เขต 1
2. สมาชิกสังกัดบ้านอายุ เขต 2
3. สมาชิกที่สังกัดหน่วยงานทางการศึกษาทุกประเภท

การติดตามหนี้สินจากคณะกรรมการหนี้สินในเดือนนี้ สามารถติดตามได้ 10,393,016.92 บาท รวมการติดตามหนี้สินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 – เดือนมิถุนายน 2567 รวมทั้งสิ้น 78,935,960.94 บาท ซึ่งผลรวมของการติดตามหนี้ในรอบ 1 ปี คือ เดือนพฤศจิกายน – เดือนตุลาคม จะเข้าไปรวมเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ ค่ะ

การพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับสมาชิกเดือน ก.ค. 2567 ดังนี้

1. เงินกู้สามัญ จำนวน 242 ราย เป็นเงิน 459,449,000 บาท
2. เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 100 ราย เป็นเงิน 27,960,000 บาท
3. เงินกู้ฉุกเฉิน จำนวน 60 ราย เป็นเงิน 1,761,000 บาท

ในการให้บริการด้านต่างๆ กับสมาชิกท่านจะได้รับบริการอย่างรวดเร็ว อำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกต้องเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด และกฎหมายข้อบังคับของสหกรณ์คะ

นางพุมมาศ ทับเกร็ด
กรรมการและเลขานุการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. - 2 ส.ค. 67

นางพุมมาศ ทับเกร็ด กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการชั้นกลาง รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรู้ ทักษะ สู่การเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มืออาชีพ อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาในระดับขีดความสามารถการตรวจสอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ต่อไป จัดโดยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ร่วมกับภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมบารวยการ์เดน กรุงเทพมหานคร

แอดวอ ซินเชื่อ

โทร. 089-2136168



หนี้ในระบบ จัดการอย่างไร?

1. เจรจากับเจ้าหนี้ เช่น ขอลดดอกเบี้ย ลดส่งเงินต้น ชะลอการผ่อนจ่าย ขยายเวลา ฯลฯ
2. หาเงินมาปิดหนี้ ขอความช่วยเหลือจากครอบครัว หรือขายสินทรัพย์ที่มี โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินที่มีภาระผ่อนจ่ายรายเดือน ถ้าไม่ไหวก็ขายไป
3. ขอสินเชื่อในระบบ เช่น ธนาคาร สถาบันทางการเงินต่างๆ
4. ให้คนกลางช่วยไกล่เกลี่ย เช่น สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด โทร.1157

แล้วถ้าครูเป็นหนี้ในระบบละครับแก้ไขอย่างไร?

ต้องแยกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด เรามีฝ่ายสินเชื่อพร้อมทั้งคณะกรรมการที่คอยแก้ไขปัญหาให้ท่านอยู่แล้ว ให้ท่านสมาชิกเข้ามาพูดคุยปรึกษาหารือกัน เพราะปัญหาของสมาชิกแต่ละคนไม่เหมือนกัน วิธีแก้ไขปัญหาก็ต่างกัน แต่ผลลัพธ์เหมือนกัน คือ สมาชิกต้อง

อยู่ได้และใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นครู โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้แก้ปัญหากับสมาชิกไปแล้วเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโครงการช่วยเหลือผู้ค้าลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาผ่อนชำระทำให้สมาชิกที่ไม่สามารถจะชำระเงินให้กับสหกรณ์ฯ กลับมาเป็นลูกหนี้ปกติ ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามเดิม

สมาชิกบางท่านอาจหวังว่ากรรมการชุดนี้ปล่อยเงินกู้มาก อาจจะทำให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทุกรายที่เราปล่อยกู้ไป ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าจะไม่เป็นหนี้เสีย มีความสามารถในการชำระหนี้ได้ในปัจจุบันและอนาคต แต่ถ้าเกิดความขัดข้องในการชำระหนี้ของสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ของเราจะไปดูแลทันที และนโยบายของท่านประธาน นรากร ไหลหรั่ง คือ จะไม่ฟ้องสมาชิก จะใช้วิธีเจรจาแก้ไขปัญหาเป็นหลัก ตรงกันข้ามถ้าเราไม่ปล่อยกู้ เราก็จะมีเงินเหลือในสหกรณ์ฯ มาก ซึ่งเงินเหล่านี้มีต้นทุน ถ้าเราเอาไปให้สถาบันการเงินกู้ หรือลงทุนครั้งละ 100-500 ล้านบาท (เหมือนเมื่อก่อนที่เคยปฏิบัติกันมา) ถ้าสถาบันเหล่านั้นล้มหรือโกง เราจะถูกตั้งหนี้ศูนย์ทันที เป็นร้อยล้านก็กระทบกับการเฉลี่ยคืน-ปันผล ของสมาชิก(ดอกเบี้ยจากสถาบันนั้นเฉลี่ยประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าให้สมาชิกสหกรณ์ฯกู้จะได้ดอกเบี้ย 6 เปอร์เซ็นต์) เช่นกัน ถ้าสมาชิกเราไม่สามารถชำระหนี้ได้ ก็คงจะไม่เสียหายเป็นร้อยล้านแน่นอน เพราะเรามั่นใจว่าระบบการคัดกรองสมาชิกที่จะกู้เงิน เราทำอย่างละเอียดรอบคอบด้วยดีทุกราย

รายงานการกู้เงินประเภทต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

| ประเภทสัญญา | จำนวนสมาชิก (คน) | | | | จำนวนเงิน (บาท) | | | | หมายเหตุ |
|--|------------------|------------|------------|----------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | ยื่นกู้ | อนุมัติ | ไม่อนุมัติ | นำเสนอ | ขอกู้ | อนุมัติ | หนี้ค้าง | คงเหลือ | |
| 1.เงินกู้ฉุกเฉินปกติ | 60 | 60 | - | - | 1,761,000.00 | 1,761,000.00 | 70,913.00 | 1,690,087.00 | ข้อมูล ณ วันที่ 18/6/67 ถึง 17/7/67 |
| 2.เงินกู้สามัญ | 246 | 242 | 2 | 2 | 467,229,000.00 | 459,449,000.00 | 347,486,421.77 | 111,962,578.00 | |
| 3.เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ | 103 | 100 | - | 4 | 30,220,000.00 | 27,960,000.00 | 6,677,462.00 | 21,282,538.00 | ข้อมูล ณ วันที่ 18/6/67 ถึง 17/7/67 |
| 4.เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกันเงินกู้สหกรณ์ | 3 | 3 | - | - | 569,000.00 | 554,000.00 | - | 554,000.00 | |
| 5. เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกมาปนกิจ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| รวม | 412 | 405 | 2 | 6 | 499,779,000.00 | 489,724,000 | 354,234,796.77 | 135,489,203.23 | |

จากตารางจะเห็นว่า การกู้เงินของสมาชิกนั้น ยังไม่แผ่วเลยถ้าสมาชิกเหล่านั้นที่กู้เป็นลูกหนี้ชั้นดี สหกรณ์ฯของเราจะมีกำไรอย่างต่อเนื่องทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เฉลี่ยคืน-ปันผลสูงขึ้น สมาชิกก็จะมีรอยยิ้มอย่างสบายใจเพื่อได้รับเฉลี่ยคืน-ปันผลเมื่อสิ้นปี “ถ้าคุณมีปัญหา หนี้ในระบบมาพบกรรมการชุดนี้” พบกันฉบับหน้าครับ โชคดีไม่มีหนี้ทุกท่านครับ

ข่าวประชาสัมพันธ์

“สิงหาคม 2567”

โทร. 089-214-2880



ข่าวสวัสดิการ

| ที่ | โครงการสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก | จำนวน/ราย | จำนวนเงิน/บาท | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |
|-----|---|---------------------|---------------|------|-------|------|--------|
| 1 | สิ่งปลูกสร้างประสบอุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัยและอื่นๆ | 1 | 5,000 | | * | | |
| 2 | ออกจากราชการหรืองานประจำ | 4 | 36,000 | | * | | |
| 3 | ประสบอุบัติเหตุ | 8 | 16,000 | | * | | |
| 4 | สหกรณ์ขึ้นใจ 1 (2563) | 21 | 210,000 | * | | | |
| 5 | เสียชีวิต (กองทุน10ล้าน) | 5 | 150,000 | * | | | |
| 6 | สมาชิกเสียชีวิต | 1 | 30,000 | | | | * |
| 8 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา ปี 2567 | สพม. เขต3นนทบุรี | 50,000 | | | | 2 ส.ค. |

ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ระหว่าง วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด (ในวันและเวลาดำเนินการ)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เจ้าหน้าที่การเงินของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 เข้ามาพูดคุยพบปะ เยี่ยมเยียนสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด โดยมีนายรณรงค์ ไหลหรั่ง ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด และนายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้

ขอความร่วมมือหน่วยงาน/โรงเรียน สำรวจรายชื่อสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ที่เกษียณอายุราชการและ ลาออกจากงานด้วยเหตุอันควร ประจำปี 2567 โปรดส่งรายชื่อให้กับ สหกรณ์ฯ ด้วยตนเองภายในวันที่ 17 กันยายน 2567 และขณะนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ได้จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ออกจากราชการด้วยเหตุอันควรไปแล้วจำนวน 4 ราย เป็นเงิน 36,000 บาท

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางพุลมาศ ทับเกร็ด กรรมการ และเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ร่วมวางพวงหรีด และร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ นางกษิณา ศรีขาว สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ณ วัดสังวรพิมลไพบูลย์ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 นายรณรงค์ ไหลหรั่ง ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ได้ร่วมเป็นเกียรติกล่าวเปิด การอบรมโครงการประเด็นข้อสังเกตจากผลการตรวจสอบด้านการ

สวัสดิการเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด ทุกๆ ท่าน วารสารเดือนนี้เป็นของเดือนสิงหาคม 2567 เป็นวันสำคัญที่เราทราบกันคือเป็นวันแม่แห่งชาติ สหกรณ์ฯ มีเรื่องราวซึ่ง ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องสมาชิกของเรา โดยฉบับนี้จะนำเรื่องราว ข่าวสารกิจกรรมรวมทั้งสวัสดิการ ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์บาง เรื่องที่ใกล้ตัวท่านสมาชิกมาให้รับทราบ รับรู้กัน ดูข่าวแรกก่อนครับ

ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย รวมถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน การใช้จ่ายเงินประเภทต่างๆ ของสถานที่ในสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด โดยทาง สหกรณ์ฯ ให้การสนับสนุนอาหารว่างเช้า/บ่าย ในการจัดการอบรม ครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องจำนวน 120 คน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2567 นายรณรงค์ ไหลหรั่ง ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด และนายมานัส บรรจงใหม่ กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อ พิจารณาแนวทางสนับสนุนทางการเงิน เพื่อแก้ปัญหาทุนดำเนินงาน และการชำระหนี้ฟืนฟูกิจการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2567 ดังนี้

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทั่วไป

ลำดับที่ 1.นางสาวกนกภร ลัมภเวส

ลำดับที่ 2.นางสาวนัฐภัสส์ ไชยธน์มงคล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

นายชนัญพงศ์ ธนวราประสิทธิ์

ขอให้ผู้ที่สอบผ่านมารายงานตัวในวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์ จำกัด เวลา 9.00 น. หากไม่มีมารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกผู้ที่ได้ลำดับถัดไปมารายงานตัว

ติดตามหนี้สิน หนี้ประนอมได้

โทร. 089-7983046



“ สวัสดีครับ
ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
นครนนทบุรี จำกัดทุกท่าน ”

วารสารฉบับนี้ผมได้รับหน้าที่ในส่วนของคุณติดตามหนี้สิน ก็ได้มาพบกันอีกครั้ง
หนึ่งครับ เพื่อนำข่าวสารข้อมูลในการดำเนินการติดตามหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์นคร
นนทบุรี จำกัด ให้ท่านสมาชิกทราบถึงรายงานการเรียกเก็บหนี้ประจำเดือน ดังนี้

รายงานการเรียกเก็บรายเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2567

| ประเภทลูกหนี้ | ทั้งหมด | | ชำระ | | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|---------|-------|------|-------|-----------------|
| | ราย | สัญญา | ราย | สัญญา | |
| ลูกหนี้เงินกู้ค่างาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ | 83 | 118 | 81 | 110 | 799,113.04 |
| ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ | 342 | 461 | 201 | 271 | 2,398,356.13 |
| ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดำเนินคดี | 54 | 80 | 18 | 29 | 76,069.25 |
| ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา | 876 | 1,316 | 300 | 430 | 3,544,290.47 |
| เดือนพฤษภาคม 2567 | 1,355 | 1,975 | 600 | 840 | 6,817,828.89 |
| เดือนพฤศจิกายน 2566 - กรกฎาคม 2567 รวมทั้งสิ้น | | | | | 85,753,789.83 |

สรุปรายละเอียดลูกหนี้แต่ละประเภท

| ประเภทลูกหนี้ | เม.ย.-67 | | พ.ค.-67 | | มิ.ย.-67 | | ก.ค.-67 | |
|---|----------|----------------|---------|----------------|----------|----------------|---------|----------------|
| | สัญญา | เป็นเงิน | สัญญา | เป็นเงิน | สัญญา | เป็นเงิน | สัญญา | เป็นเงิน |
| ลูกหนี้ค่างาน/ลูกหนี้เงินกู้ปรับโครงสร้างหนี้ | 130 | 78,823,579.14 | 127 | 75,704,979.39 | 125 | 72,826,677.64 | 118 | 71,661,656.39 |
| ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ | 458 | 172,729,585.79 | 460 | 171,644,379.26 | 461 | 172,909,578.02 | 461 | 171,596,902.77 |
| ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดำเนินคดี | 95 | 24,616,560.90 | 84 | 19,931,376.52 | 81 | 19,666,586.09 | 80 | 18,746,089.34 |
| ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา | 1,322 | 367,503,108.80 | 1,324 | 371,755,639.74 | 1,325 | 371,261,294.12 | 1,316 | 371,990,899.55 |
| รวม | 2,005 | 643,735,834.63 | 1,995 | 639,036,374.91 | 1,992 | 636,664,135.87 | 1,975 | 633,995,548.05 |

ในส่วนของคุณหนี้ที่ค้างชำระนาน ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้น มีสมาชิกเข้ามาปรับโครงสร้างหนี้และเข้ามาเจรจาชำระหนี้มากขึ้น ก็
เป็นผลดีต่อสมาชิกและผู้ค้าประกัน สหกรณ์ฯ ยังเปิดโอกาสให้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ สมาชิกราย
ใดมีปัญหาหรือชำระหนี้จะมีปัญหา สามารถเข้าไปพูดคุยกับกรรมการได้ทุกท่าน ทางคณะกรรมการทุกท่านพร้อมที่จะรับฟังปัญหาของ
ท่านและหาทางออกร่วมกันตามกระบวนการของสหกรณ์ฯ “สหกรณ์เพื่อสมาชิก : สมาชิกเพื่อสหกรณ์”

นายบังเอิญ อิมจิตร
รองประธานกรรมการคนที่ 1

คุณชำนาญ

และ ชมรมผู้สูงอายุฯ

081-458-8057



อาการฉี่ไม่ออก ในผู้สูงอายุ ลูกหลานควรดูแลอย่างไร?

หากคุณตาคุณยาย หรือผู้สูงอายุในครอบครัวมีอาการฉี่ไม่ออก ลูกหลานอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจ คิดว่าเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุเพราะปัญหาสุขภาพที่คนเรามากจะเลยอย่างอาการฉี่ไม่ออกนี้ หากปล่อยไว้ในระยะยาวโดยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนตามมาได้ วันนี้ Hello คุณหมอ จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโรคนี้อย่างละเอียดกันค่ะ

อาการ ฉี่ไม่ออก (Urinary Retention) คืออะไร

อาการ ฉี่ไม่ออก เป็นภาวะที่ร่างกายรู้สึกปวดปัสสาวะแต่ไม่สามารถขับปัสสาวะออกมาได้ตามปกติ เกิดจากกระเพาะปัสสาวะไม่บีบตัว หรือมีอาการท่อปัสสาวะอุดตัน ภาวะนี้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง พบบ่อยในกลุ่มคนวัยผู้สูงอายุ และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

ท่อปัสสาวะอุดตัน ในผู้สูงอายุ

ท่อปัสสาวะอุดตัน เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดอาการฉี่ไม่ออก และมีสาเหตุอื่น ๆ ที่ส่งผลให้เกิดอาการฉี่ไม่ออกได้เช่นกัน ดังนี้

- โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
- การอุดตันของท่อปัสสาวะ
- กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนแอ
- ผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่อาจส่งผลให้ระบบประสาททำงานผิดปกติ

ระบบประสาทที่ควบคุมการทำงานของปัสสาวะบกพร่อง

ภาวะ ฉี่ไม่ออก กับอาการที่ลูกหลานไม่ควรละเลย

เมื่อผู้สูงอายุในครอบครัวแก่ตัวลง อาจทำให้เกิดอาการหลง ๆ ลืม ๆ ไปบ้าง ลูกหลานอย่างเราจึงต้องหมั่นคอยสังเกตพฤติกรรมและคอยถามอาการของท่านอย่างใกล้ชิด สัญญาณและอาการของภาวะฉี่ไม่ออก หรือปัสสาวะไม่ออก แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน (Acute Urinary Retention)
อาการปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลันอาจมีอาการร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตได้ ผู้ป่วยจะมีอาการปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะไม่ออก และรู้สึกปวดท้อง ท้องอืด ไม่สบายท้องบริเวณท้องส่วนล่าง เนื่องจากไม่สามารถระบายปัสสาวะออกจากกระเพาะปัสสาวะได้

2. ปัสสาวะไม่ออกเรื้อรัง (Chronic Urinary Retention)
อาการหลักส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกับภาวะปัสสาวะไม่ออกเฉียบพลัน แต่จะมีอาการรุนแรงน้อยกว่า และอาการจะเกิดติดต่อกันเป็นเวลานาน หรือที่เรียกว่าเรื้อรัง โดยอาการหลักของภาวะปัสสาวะไม่ออกเรื้อรัง มีดังนี้

- ปวดปัสสาวะบ่อย คือวันละ 8 ครั้ง หรือมากกว่านั้น
- รู้สึกเจ็บแสบขณะปัสสาวะ
- เพิ่งถ่ายปัสสาวะเสร็จ แต่กลับรู้สึกปวดปัสสาวะอีกรอบ
- แน่นท้อง หรือปวดบริเวณท้องน้อย
- ปัสสาวะติดขัด

วิธีการรักษาอาการ ฉี่ไม่ออก ในผู้สูงอายุ

วิธีการรักษาอาการฉี่ไม่ออกในผู้สูงอายุ สามารถรักษาได้หลายวิธี ที่นิยมใช้ ได้แก่

- ระบายน้ำปัสสาวะ

การรักษาอาการฉี่ไม่ออกด้วยการระบายน้ำปัสสาวะ ทำได้โดยการใส่สายสวนเข้าไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อระบายปัสสาวะออก ในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ไม่สามารถใช้ชีวิตการสวนเข้าเพื่อระบายปัสสาวะออกได้ แพทย์อาจต้องระบายทางช่องท้องส่วนล่างโดยใช้ยาชาร่วมด้วย

- ผ่าตัดขยายท่อปัสสาวะ

แพทย์จะผ่าตัดขยายท่อปัสสาวะที่ตีบตัน เพื่อให้ปัสสาวะไหลผ่านได้มากขึ้น อีกวิธีคือการใส่ท่อที่มีบอลูนเข้าไปในท่อปัสสาวะ

- การใช้ยารักษาอาการ ฉี่ไม่ออก

มียาหลายชนิดที่แพทย์อาจสั่งเพื่อรักษา อาการฉี่ไม่ออก เช่น

- ยาปฏิชีวนะหรือยาอื่นๆ สำหรับรักษาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากอักเสบหรือโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
- ใช้ยาคลายกล้ามเนื้อที่ปัสสาวะหดรูดและต่อมลูกหมาก
- ยาที่ช่วยบรรเทาให้อาการต่อมลูกหมากหดตัวลง

สำหรับบทความที่นำมาฝากกันในวันนี้ หากพบว่าคุณตาคุณยายหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณมีอาการฉี่ไม่ออก อย่างมัวนิ่งนอนใจนะคะ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโรคเพื่อรับการรักษาอย่างถูกวิธี

ที่มา : <https://hellokunmor.com/>

สงบ สนสิน กรรมการ

ถามมา ตอบไป



โทร. 081-7782596

สวัสดิ์ศรีรับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน

สหกรณ์เป็นองค์กรที่เกิดจากกลุ่มคนในวิชาชีพเดียวกันมารวมกลุ่มกัน เพื่อจัด/เป็นการช่วยเหลือทางการเงินซึ่งกันและกัน โดยกลุ่มคนนั้นเอาเงินมารวมหุ้นกัน และถ้าใครมีความจำเป็นต้องใช้เงินให้เอาเงินหุ้นนี้ไป โดยกู้ยืมไป และค่อยส่งชำระให้คืนเป็นงวดๆ ไป และมีดอกเบี้ยตอบแทนให้บ้างแก่สหกรณ์แบบฉันทมิตร และทางสหกรณ์ก็ได้จัดบริการทางการเงินเช่นนี้กับสมาชิกทั้งปี และเวลาสิ้นปีงบประมาณจะมีการรวมเงินดอกเบี้ยทั้งหมดคือ “กำไร” จากผลประกอบการในรอบปี และจัดการหักค่าใช้จ่ายในการจัดการออกไปแล้วเงินรวมดอกเบี้ยที่คงเหลือคือ

“กำไรสุทธิ” และทางคณะกรรมการดำเนินการได้จัดสรรกำไรสุทธินี้ให้ผลประโยชน์คืนสู่สมาชิก มาแบ่งปันเป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ให้คืนแก่มวลสมาชิกได้ไปตามสัดส่วนของการลงทุนนั่นเอง

1 ถาม

เมื่อสมาชิกได้เสียชีวิตลงแล้วทางสหกรณ์ฯ มีสวัสดิการมีเงินแล้วมีอะไรอีกบ้าง

ตอบ

มี ทางสหกรณ์ฯ จัดพวงหรีดไปเคารพศพสมาชิก และจัดเงินสวัสดิการมอบให้กับทายาท/ผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกที่ระบุไว้ ดังต่อไปนี้

1. สวัสดิการให้สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน 10 ลบ.) พ.ศ.2563 จัดมอบเงินให้ 30,000 บาท
2. ทุนสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต พ.ศ.2556 (แก้ไข พ.ศ.2558) จัดมอบเงินให้ 150,000 บาท

หมายเหตุ การให้สวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิต ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของระเบียบสหกรณ์ฯ

2 ถาม

อยากทราบว่าตามหลักข้อกฎหมายว่าด้วยแนวทางปฏิบัติใดบ้าง ที่ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือปฏิบัติในการทวงถามหนี้กับลูกหนี้

ตอบ

มี พรบ. การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 หมวด 1 ในมาตรา 11 ระบุข้อห้ามผู้ทวงถามหนี้ ไม่ให้ปฏิบัติต่อลูกหนี้ พอสรุปได้ ดังต่อไปนี้

1. การข่มขู่ การใช้ความรุนแรง และการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียงหรือทรัพย์สิน
2. การใช้วาจาหรือภาษาที่เป็นการดูหมิ่นลูกหนี้และผู้อื่น
3. การแจ้งหรือเปิดเผยเกี่ยวกับความเป็นหนี้ของลูกหนี้ให้แก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทวงถามหนี้
4. การติดต่อลูกหนี้โดยไปรษณียบัตร เอกสารเปิดผนึก โทรสาร หรือสิ่งอื่นใดที่สื่อให้ทราบว่าเป็นการทวงถามหนี้อย่างชัดเจน
5. การใช้ข้อความ เครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือชื่อทางธุรกิจของผู้ทวงถามหนี้บนซองจดหมาย ในการติดต่อลูกหนี้ที่ทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้

6. ห้ามผู้ทวงถามหนี้กระทำการทวงถามหนี้ในลักษณะที่เป็นเท็จหรือให้เกิดความเข้าใจผิด

หมายเหตุ หากมีการละเมิดข้อห้ามในการทวงถามหนี้ นี้ จะมีความผิด มีโทษทางปกครองและโทษอาญา

3 ถาม

สหกรณ์มีแนวทางใด ที่จะช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มบ้านญาติ (ผู้สูงวัย) ที่ใช้เงินกู้โครงการขึ้นใจไปแล้วครบ 10 ครั้ง (ปีละครั้ง) เพื่อจะได้นำเงินมาไปจ่ายเบี้ยฌาปนกิจรายปีต่อไป

ตอบ

มี มีโครงการพิเศษให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้สูงวัยกลุ่มนี้ โดยสหกรณ์มีบริการให้สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อจ่ายเงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อได้นำเงินไปจ่ายเบี้ยฌาปนกิจในแต่ละปี ผู้ที่สนใจขอใช้เงินกู้โทร 085-3360202 ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์

4 ถาม

การรับฝากเงินของสหกรณ์ฯ นั้น ได้ให้บริการรับฝากเงินจาก/กับสมาชิกว่ามีบัญชีฝากประเภทใดบ้าง และมีอัตราดอกเบี้ยเป็นอย่างไร

ตอบ

ว่าการรับฝากเงินจากสมาชิกของสหกรณ์ฯ มีบัญชีฝากและมีดอกเบี้ยให้ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนดและไม่เสียภาษี มีการรับฝาก 5 ประเภท และมีอัตราดอกเบี้ยดังต่อไปนี้

1. ฝากออมทรัพย์ธรรมดา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท/ปี
2. ฝากออมทรัพย์พิเศษ ประจำ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 บาท/ปี
3. ฝากออมทรัพย์พิเศษ ประจำ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาท/ปี
4. ฝากออมทรัพย์พิเศษ ประจำ 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 บาท/ปี
5. ฝากออมทรัพย์พุนทรัพย์ ประจำ 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.75 บาท/ปี

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดนั้น จะต้องจัดการเป็นไปตามเงื่อนไขเงินฝากเท่านั้น

5 ถาม

สหกรณ์ฯ มีแนวทางใดบ้าง ที่ช่วยเหลือหนี้ที่ชำระหนี้ไม่ได้ ด้วยมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และไม่ต้องการเป็นลูกหนี้ที่ขาดชำระหนี้ เป็นหนี้ NPL ขึ้นมา

ตอบ

มีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาที่ชำระหนี้ไม่ได้ ด้วยรายได้ไม่เพียงพอ ขอให้แจ้งสหกรณ์ฯ ว่าต้องการปรับโครงสร้างหนี้ และจัดการหนี้ใหม่มี 2 วิธี เลือกได้ดังนี้

1. รีไฟแนนซ์ เป็นการชำระหนี้ทั้งหมด โดยการยื่นกู้ใหม่ ขอปิดยอดหนี้เดิม ได้เงินส่วนเหลือมาใช้จ่าย
2. รีเทนชั่น เป็นการขยายเวลาของเงินกู้ให้ชำระหนี้ช้าลง ชำระหนี้ช้าลง และใช้เอกสารเดิม

นายวิทยา น้อยประเทศ
กรรมการ

ข่าว จาก สมาคมสถาปนิกฯ

สท.นบ. 02-9698841



โทร. 086-7855382

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสมาคมสถาปนิกฯสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี เดือนสิงหาคม มียอดเรียกเก็บตามจริง จำนวน 9 ศพ (270 บาท)

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในเดือน สิงหาคม 2567 จำนวน 9 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | อายุ | สาเหตุการเสียชีวิต | จ่ายเงินสงเคราะห์ | วันที่รับแจ้ง |
|-------|--------------------------|-------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | นางพูนสุข เคงสม | 71 ปี | ลำไส้เล็กอุดตัน | 232,539 | 23 พ.ค. 67 |
| 2 | นายพรพัฒน์ วรรณ์กุลนันท์ | 70 ปี | ชราภาพ | 232,511 | 24 พ.ค. 67 |
| 3 | นายชูชาติ ดั่งพิมพ์ | 73 ปี | ปอดติดเชื้อ | 232,483 | 24 พ.ค. 67 |
| 4 | นางสาววิตรี แจ่มอิม | 85 ปี | ปอดติดเชื้อ | 232,455 | 1 มิ.ย. 67 |
| 5 | นางดวงฤทัย ศรีพันธ์เมือง | 70 ปี | มะเร็งในช่องท้อง | 232,427 | 8 มิ.ย. 67 |
| 6 | นายบุญยืน คำเอี่ยม | 90 ปี | ติดเชื้อในกระแสเลือด | 232,398 | 13 มิ.ย. 67 |
| 7 | จสอ.รัชตพงษ์ อยู่สิน | 59 ปี | กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน | 232,370 | 18 มิ.ย. 67 |
| 8 | นายมนัส ขำปาน | 65 ปี | ภาวะขาดเม็ดเลือดทุกชนิด | 232,342 | 19 มิ.ย. 67 |
| 9 | ร.อ. บุญส่ง แยมเพชร | 81 ปี | เลือดออกในสมอง | 232,314 | 19 มิ.ย. 67 |

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและอยู่ในระหว่างรอรับเงินสงเคราะห์ จำนวน 17 ราย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันที่เสียชีวิต | วันที่รับแจ้ง |
|-------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 1 | นายอนันต์ น้อยประเทศ | 1 ก.ค. 67 | 2 ก.ค. 67 |
| 2 | นายสุรชัย พิริยชนานันท์ | 24 มิ.ย. 67 | 4 ก.ค. 67 |
| 3 | รตอ.สุวรรณ ชุมเพ็ง | 6 ก.ค. 67 | 10 ก.ค. 67 |
| 4 | นายสิทธิพร การบุญ | 11 ก.ค. 67 | 13 ก.ค. 67 |
| 5 | นางสิริเกษ เผ่าสุวรรณ | 11 ก.ค. 67 | 13 ก.ค. 67 |
| 6 | น.ส.นิลา วิภูษิกุล | 10 ก.ค. 67 | 17 ก.ค. 67 |
| 7 | นายพิศล สุณะมาลัย | 14 ก.ค. 67 | 17 ก.ค. 67 |
| 8 | นายสมศักดิ์ สังฆธรรม | 15 ก.ค. 67 | 23 ก.ค. 67 |
| 9 | น.ส.อรุณหัตสสา โสภารัตน์ | 21 ก.ค. 67 | 24 ก.ค. 67 |
| 10 | นางกษิณา ศรีขาว | 7 ก.ค. 67 | 25 ก.ค. 67 |
| 11 | นายพีรวัส เลิศศุภศิริกุล | 22 ก.ค. 67 | 27 ก.ค. 67 |
| 12 | น.ส.จิราภร เทศงามถ้วน | 18 ก.ค. 67 | 2 ส.ค. 67 |
| 13 | นางจิราภา สิงห์ดารา | 4 ก.ค. 67 | 3 ส.ค. 67 |
| 14 | นายสมจิตต์ ชันดี | 23 ก.ค. 67 | 6 ส.ค. 67 |
| 15 | น.ส.อรัญญา ศิริโสภณ | 15 ก.ค. 67 | 8 ส.ค. 67 |

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | วันที่เสียชีวิต | วันที่รับแจ้ง |
|-------|------------------|-----------------|---------------|
| 16 | นายสุนน ระยาแก้ว | 30 ก.ค. 67 | 9 ส.ค. 67 |
| 17 | นายบุญศรี สามารถ | 28 เม.ย. 67 | 10 ส.ค. 67 |

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทางการเงินกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทางสมาคมสถาปนิกฯ จะต้องนำเงินบางส่วนไปชำระตามจำนวนที่สมาชิกได้ทำธุรกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วนที่เหลือทายาทนำเอกสารมาแสดงจึงรับเงินส่วนที่เหลือไปได้



สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี

โทร : 02-9698841

ID LINE : 029698841

ช่องทางการชำระเงิน : ธนาคารกรุงศรีฯ
(สาขาสะพานพระนั่งเกล้า)

เลขบัญชี 315-1-30349-2

ชื่อบัญชี สมาคมสถาปนิกสงเคราะห์ฯ

หมายเหตุ : เมื่อโอนแล้วกรุณาถ่ายรูปใบโอนส่งมาทางไลน์ และเก็บใบโอนไว้จนกว่าจะได้รับใบเสร็จตัวจริง

*****กรณี สมาชิกเสียชีวิต เพื่อรักษาสหทรัพย์ของทายาท กรุณา มาติดต่อแจ้งการเสียชีวิต ภายใน 90 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต *****



โครงการดิจิทัลวอลเล็ต การลงทะเบียนเข้าร่วมใช้งาน DE แอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

เริ่มแล้ว ตั้งแต่ วันที่ 1 ส.ค. 2567 เวลา 08.00 น.รัฐบาลเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเดิมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่กำหนดให้ประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวได้ โดยมีขั้นตอนการสมัครใช้งานแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" สำหรับประชาชนกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟน มีดังนี้



- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" ได้โดยตรงจากแอปพลิเคชัน "App Store" สำหรับระบบ iOS แอปพลิเคชัน "Google Play" สำหรับระบบ Android
 - เปิดแอปทางรัฐ กดปุ่ม สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
 - กดที่คำว่า สมัครสมาชิก
 - กดปุ่ม สมัครด้วยบัตรประชาชน บนแอปพลิเคชันทางรัฐที่เดียว ไม่ต้องใช้แอปอื่นไม่ต้องไปเสียบัตรที่ Counter Service ช่วยให้ลงทะเบียนได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
 - อ่านข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดฉันยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข แล้วกด ยอมรับ
 - อ่านคำแนะนำในการถ่ายรูปบัตรประชาชนจากนั้นกดปุ่ม เพื่อย้ายรูป
 - กรอกข้อมูลของท่าน เลขบัตรประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และตรวจสอบให้ถูกต้องตามบัตรประชาชน แล้วกดปุ่มยืนยันตัวตน
 - อ่านคำแนะนำในการสแกนใบหน้าจากนั้นเริ่มสแกนใบหน้า
 - กำหนด ชื่อบัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ในการเข้าสู่แอปฯ แล้วกด ยืนยัน
 - ตั้งค่าPIN Code 6หลักแล้วกดยืนยัน PIN Codeอีกครั้ง
 - เปิดใช้งานการสแกนใบหน้าของท่านโดยกดที่ใช้งาน
 - จากนั้นกด เริ่มใช้งานและเตรียมพร้อมรอติดตามประกาศ วันกดยืนยันขอรับสิทธิจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการได้เลย
- *** ในกรณีที่ท่าน สแกนใบหน้าไม่ผ่าน สามารถสร้างบัญชีและเข้าใช้งานแอปทางรัฐได้ก่อนแล้วค่อยทำการสแกนใบหน้าภายหลัง โดยกดที่ปุ่ม สร้างบัญชี ซึ่งผู้มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2567**
- ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารโครงการ "ดิจิทัลวอลเล็ต" โทรสายด่วน Digital Wallet 111 (24 ชม.) โดยรัฐบาล โดยกระทรวง DE เตรียมเจ้าหน้าที่รองรับการทำงาน ของระบบไว้กว่า 500 คน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา ตอบข้อสงสัย เรื่องการลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ต ให้กับประชาชน

คุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ ต้องมีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับถึงวันที่ปิดรับลงทะเบียน (15 ก.ย.67) มีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาท สำหรับปีภาษี 2566 มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ และทุกสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันเกิน 500,000 บาท ไม่รวมถึงเงินฝากในบัญชีร่วม และเป็นเงินฝาก ณ วันที่ 31 มี.ค.67 ไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกในเรือนจำ ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทำความผิดหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่นๆ ของรัฐ และไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ

การลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์มือถือ รัฐบาลได้กำหนดสถานที่จุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ดังนี้ - ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศ - ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นไปรษณีย์อนุญาต (เอกชน) และร้านค้าให้บริการ) - ธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ - ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกแห่งทั่วประเทศ ครบ สวัสดิ์ครับ

นายวิมล บรรณะทอง กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ชุดที่ 65 ประจำปี 2567

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| เจ้าของที่ปรึกษา | สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด |
| บรรณาธิการ | นายเนาวกร โหลหรั่ง |
| | นายมานัส บรรจงใหม่ |
| กองบรรณาธิการ | นายโชคดี วิทิตวีร |
| | นายบังเอิญ อัมจิตร |
| | นายวารวณ สุตรา พันธะเกียรติ |
| | นายปกต จตุพศ |
| | นางพุมมาศ ทับเกร็ด |
| | นายวิทยา น้อยประเทศ |
| | นายสข สมนิน |
| | นายณรงค์ ไผ่รอด |
| | นายปราโมทย์ คำโต |
| | นายวิมล บรรณะทอง |
| นายคนตรี จิตตะวิกุล | |
| นายวิมล เกตุทอง | |
| นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ | |

ชุดที่ 65 ประจำปี 2567 ฉบับประจำเดือน สิงหาคม 2567
www.ntbcoop.com

สหกรณ์คุณนที

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ email: ntbcoop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

เลขที่ 776 ถ.รัตนนิเวศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2525 4270, 0 2969 8202 www.ntbcoop.com

ฝ่ายสินเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร. 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841

LINE ID : @ntbcoop_m, E-mail : ntbcoop@hotmail.com

Facebook : <http://www.ntbcoop.com>